



# Các câu hỏi thường gặp về hướng dẫn

Cơ sở giải trí ngoài trời  
(Cập nhật 14-12-2020)

## Tổng quan

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQ) về [Hướng dẫn theo ngành dành cho các cơ sở giải trí ngoài trời](#) của Cơ quan Y tế Oregon (OHA). OHA cung cấp và có thể cập nhật liên tục phần Câu hỏi thường gặp này để giúp công chúng hiểu hướng dẫn, trả lời các câu hỏi của các bên liên quan và làm rõ hướng dẫn có thể được áp dụng trong các tình huống cụ thể như thế nào. Câu hỏi thường gặp không nhằm thay thế hướng dẫn mà để giúp diễn giải, bổ sung và giúp đưa ra thông tin chi tiết của hướng dẫn.

**Câu hỏi 1:** [Các công viên giải trí ngoài trời có được phép hoạt động theo Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời không? Các hướng dẫn về việc vệ sinh công viên giải trí là gì?](#)

**Câu trả lời 1:** Có, công viên giải trí ngoài trời được coi là cơ sở giải trí ngoài trời và bắt buộc phải tuân theo [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời](#). Người điều hành công viên giải trí phải tuân thủ giới hạn sức chứa tối đa đối với các cơ sở giải trí ngoài trời dựa trên [mức nguy cơ được chỉ định](#) cho hạt nơi có công viên giải trí. Hãy tham khảo [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời](#) để biết các yêu cầu cụ thể về việc vệ sinh. Bất cứ các hoạt động nào trong nhà tại công viên giải trí, chẳng hạn như sân trượt băng trong nhà hoặc đi xe trong nhà, phải tuân theo [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí trong nhà](#). Các hoạt động trong nhà tại công viên giải trí có thể bị cấm tùy thuộc vào mức nguy cơ được chỉ định cho hạt nơi có công viên giải trí và các khu vực trong nhà phải tuân theo giới hạn sức chứa tối đa dành cho các cơ sở giải trí trong nhà.

**Câu hỏi 2:** [Thuyền phản lực có phải hoạt động theo Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời không?](#)

**Câu trả lời 2:** Có, thuyền phản lực được coi là cơ sở giải trí ngoài trời và người điều hành thuyền phản lực bắt buộc phải tuân theo [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời](#). Người điều hành phải tuân thủ giới hạn sức chứa tối đa dành cho cơ sở giải trí ngoài trời dựa trên [mức nguy cơ được chỉ định](#) cho hạt nơi có thuyền phản lực. Nếu một chiếc thuyền phản lực được che chắn kín hoặc không đáp ứng định nghĩa cho “ngoài trời” thì chiếc thuyền phản lực sẽ được coi là hoạt động giải trí trong nhà và phải tuân thủ [các yêu cầu và hướng dẫn dành cho các hoạt động trong nhà](#).

**Câu hỏi 3:** Doanh nghiệp của tôi đang cân nhắc về việc chuyển các hoạt động trong nhà ra ngoài trời để mở cửa sớm hơn dựa trên mức nguy cơ được chỉ định của hạt nơi cơ sở của tôi đặt trụ sở. Điều kiện là “không gian ngoài trời” là những điều kiện gì nếu doanh nghiệp của tôi muốn hoạt động theo [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời?](#)

Câu trả lời 3: Trong [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời](#), “ngoài trời” có nghĩa là không gian mở có thể có mái che tạm thời hoặc cố định, chẳng hạn như mái hiên hoặc mái che, miễn là không gian đó có ít nhất 75% diện tích các mặt của nó mở ra cho luồng không khí đi vào. Người điều hành chỉ có thể vận hành cơ sở giải trí ngoài trời bằng cách sử dụng [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời](#) nếu họ đảm bảo rằng bất kỳ không gian bên ngoài nào được tạo ra hoặc được sử dụng cho các dịch vụ hoặc hoạt động đáp ứng được định nghĩa về “ngoài trời”. Nếu không gian đó không đáp ứng định nghĩa về ngoài trời, thì các dịch vụ hoặc hoạt động sẽ được coi là trong nhà và do đó phải tuân thủ [các yêu cầu và hướng dẫn dành cho hoạt động trong nhà](#).

**Câu hỏi 4:** Nếu cơ sở trong nhà không được phép mở cửa, tôi có thể chuyển hoạt động ra ngoài trời và có được phép hoạt động không? Ví dụ: tôi có thể dựng lều và ghé và hoạt động như rạp chiếu phim ngoài trời không?

Câu trả lời 4: Các hoạt động giải trí trong nhà có thể được chuyển ra ngoài và hoạt động bằng cách sử dụng [Hướng dẫn theo ngành dành cho cơ sở giải trí ngoài trời](#) chỉ khi người điều hành đảm bảo rằng bất kỳ không gian bên ngoài nào được tạo ra hoặc được sử dụng cho các dịch vụ hoặc hoạt động đáp ứng được định nghĩa về “ngoài trời”. Nếu không gian đó không đáp ứng định nghĩa về ngoài trời, thì các dịch vụ hoặc hoạt động sẽ được coi là trong nhà và do đó phải tuân thủ [các yêu cầu và hướng dẫn dành cho hoạt động trong nhà](#).

**Khả năng tiếp cận tài liệu:** Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc [COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us](mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us).